

Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ NĂM 2018

### I. Đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2018

#### a) Đặc điểm tình hình

Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong năm 2018 được tiến hành trong bối cảnh có những đặc điểm nổi bật sau:

Toàn Đảng đang triển khai thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”...

#### b) Đánh giá những kết quả đạt được

##### - Về sắp xếp tổ chức bộ máy:

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nghị quyết 16-NQ/ĐU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Học viện đã xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trên cơ sở đó, ngày 01/11/2018 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện, theo đó tổ chức bộ máy của Học viện có 29 đơn vị trực thuộc (giảm 5 đơn vị so với trước đây).



**- Về công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:**

+ Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển 03 giảng viên; ngoài ra tiếp nhận 01 cán bộ quản lý từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phòng Hợp tác quốc tế. Do kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã tiếp nhận 08 giảng viên (trong đó có 01 cán bộ quản lý) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 03 giảng viên từ Học viện khu vực I về khoa Ngoại ngữ; tiếp nhận 01 nghiên cứu viên được điều động từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về làm giảng viên tại khoa Quan hệ quốc tế; tuyển dụng 01 người lao động (theo hình thức hợp đồng tạm tuyển).

+ Học viện đã cử được 01 giảng viên đi thực tế dài hạn tại “Tạp chí Việt Nam hội nhập”.

+ Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn và thực hiện theo quy trình quy định. Làm quy trình đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm 02 phó Giám đốc Học viện; 02 phó trưởng khoa phụ trách khoa; bổ nhiệm lại 01 trưởng khoa; Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bổ nhiệm lại 05 cán bộ cấp phó các đơn vị trực thuộc Giám đốc, điều động 02 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó đơn vị trực thuộc.

+ Đã làm quy trình đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm chức danh PGS cho 09 cán bộ của Học viện đã được Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2017...

**- Về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức**

+ Trong năm 2018, Học viện đã xét nâng lương thường xuyên cho 90 cán bộ; nâng lương trước khi nghỉ hưu cho 02 trường hợp; thực hiện kịp thời việc cho hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 09 giảng viên và thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 188 giảng viên.

+ Làm thủ tục cho 06 đồng chí nghỉ hưu theo đúng quy định.

**- Công tác Thi đua khen thưởng:**

+ Học viện đã tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi cấp cơ sở lần thứ III; kết quả có 05 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giảng dạy giỏi cấp cơ sở; 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giảng dạy giỏi cấp bộ; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” và giao lưu diễn hình tiên tiến.

+ Công tác đánh giá cán bộ và tổng kết phong trào thi đua đảm bảo đúng tiêu chuẩn và theo quy trình quy định, kết quả như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 60 cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ 326 cán bộ, hoàn thành nhiệm vụ 24 cán bộ; danh hiệu thi đua có 360 cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 50 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ 06 cá nhân, đề nghị tặng danh hiệu tập thể đạt lao động xuất sắc 26 đơn vị, đề nghị tập thể đạt danh hiệu cờ thi đua cấp bộ 06 đơn vị.

**- Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ**

+ Công tác theo dõi, làm các thủ tục cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước và tiếp nhận trở về theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định khác của Nhà nước.

+ Học viện đã làm thủ tục gia hạn nghiên cứu sinh cho 04 giảng viên đang học tập ở nước ngoài.

**- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:**

Học viện đã mở được 02 lớp bồi dưỡng sử dụng kinh phí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân bổ với 64 lượt công chức, viên chức tham gia.

Bên cạnh đó, Học viện còn cử nhiều lượt viên chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng khác ở trong và ngoài hệ thống Học viện.

+ Cử 01 giảng viên đi học nghiên cứu sinh; 04 người đi học cao học (02 đi học nước ngoài);

+ 04 công chức, viên chức đi bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp;

+ 11 công chức, viên chức đi bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 03 công chức, viên chức đi bồi dưỡng Quản lý nhà nước Ngạch chuyên viên;

+ Cử 08 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Cử 03 cán bộ, công chức, viên chức đi học lớp cao cấp Lý luận Chính trị tập trung ; 07 cán bộ, công chức, viên chức đi học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị;

+ Cử 67 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng và Hội thảo ở nước ngoài.



**c) Một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân:**

- Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện theo Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Học viện triển khai còn chậm.

- Một số đơn vị vẫn thiếu cán bộ lãnh đạo quản lý, một số chức danh mới giao phụ trách do thiếu một số điều kiện.

- Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đi thực tế ở các bộ, ban, ngành còn hạn chế.

Các hạn chế của công tác tổ chức - cán bộ trong năm vừa qua là do các nguyên nhân:

- Cán bộ cơ quan Tổ chức - cán bộ thiếu về số lượng, bên cạnh đó phải giải quyết nhiều công việc nên việc nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Học viện còn chưa kịp thời.

- Các văn bản hướng dẫn của cấp trên đôi khi chưa cụ thể, chưa kịp thời, có những bất cập so với đòi hỏi của thực tiễn chưa được tháo gỡ.

**III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:**

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

2. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Học viện và các đơn vị trực thuộc

3. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ



Trần Xuân Học